

## เรื่องปฏิทินสอบ ผอ.ร.ร.5 พันอัตรา เสนอคปก.โรงเรียนมีเด็กต่ำกว่า 40 คนไม่บรรจุ ผอ.ใหม่

● นำเสนอเมื่อ 4 พ.ย. 2559

สพฐ.เร่งทำปฏิทินสอบผอ.ร.ร.ตามเกณฑ์ใหม่ คาดเสนอ "การุณ" ลงนาม 11 พ.ย.นี้  
ชี้โรงเรียนเด็กต่ำกว่า 40 คน ไม่ต้องบรรจุผอ.ใหม่ เตรียมจัดสอบภาค ก-ภาค ข  
ต้นเดือนธ.ค.ยื่นประเมินการทำงาน 1 ปี ไม่นานต้องทิ้งเก้าอี้ ผอ.โรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายณรงค์ แผ้วพลสง  
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งมีพล.อ.ดาวพงษ์  
รัตนสุวรรณ รุมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน  
ได้มอบหมายให้สพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัด สพฐ. ประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ใหม่นั้น ขณะนี้ได้มีการกำหนดปฏิทินคร่าวๆ โดยคาดว่าจะในวันที่ 11  
พฤศจิกายนนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  
จะลงนามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จากนั้นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
แต่ละจังหวัดจะไปกำหนดวันรับสมัครของแต่ละจังหวัดเอง

ทั้งนี้ การสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
มีขึ้นประมาณต้นเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีตำแหน่งว่างประมาณ 5,000 อัตรา แต่  
สพฐ.กำลังจะเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)  
ว่าในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คน ไม่ต้องมีการบรรจุผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ซึ่งหาก คปภ.เห็นชอบก็จะ  
แต่งตั้งได้ประมาณ 4,000 อัตรา โดยต้องบรรจุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559

"ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา  
และการเข้าสู่ตำแหน่งกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวชี้  
วัดที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่หลังได้รับการแต่งตั้ง โดยจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าหลังการปฏิบัติงาน 1  
ปีจะมีการประเมินและหากไม่ผ่านการประเมิน จะถูกย้ายไปปฏิบัติงานในอัตราทดแทนที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้  
ซึ่งผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องยอมรับตามเงื่อนไขที่กำหนด  
เพราะถือว่าได้แจ้งในประกาศการรับสมัครแต่ต้นแล้วว่า  
ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะต้องถูกย้ายออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ซึ่งรุมว.ศึกษาธิการได้ให้นโยบายว่าจะมีการประเมิน 2 ครั้งหรือทุก 6 เดือน โดย 6  
เดือนแรกจะแจ้งจุดอ่อนเพื่อให้มีการปรับปรุงและประเมินซ้ำอีกครั้งเมื่อครบ 1 ปี" นายณรงค์ กล่าว

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า  
จากที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ซึ่งมีพล.อ.ดาวพงษ์  
เป็นประธาน ได้เร่งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่งรายชื่อ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)  
ให้คปภ. แต่งตั้ง โดยก่อนหน้านี้ยังขาดอยู่ 18 จังหวัดนั้น ขณะนี้ กศจ.ทั้ง 18 จังหวัด ได้เสนอรายชื่อ อกศจ.  
ให้รุมว.ศึกษาธิการลงนามแต่งตั้งแล้ว จึงถือว่าขณะนี้ มี อกศจ.ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว อย่างไรก็ตาม

อกศจ.ต้องเร่งพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา  
รองผู้อำนวยการศึกษาและครูให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนั้น  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
จัดทำแนวทางในการกำหนดวาระการประชุมกศจ.ที่เป็นแนวทางเดียวกันและชักซ้อมความเข้าใจถึงบทบาทของกศจ.  
. ซึ่งจะทำให้กศจ.ทำงานได้อย่างคล่องตัวขึ้น

ที่มา: [หนังสือพิมพ์คมชัดลึก](#)